

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมการประชุมประชาคม  
ท้องถิ่นระดับตำบล ของเทศบาลตำบลห้วยยาง  
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น



ประเด็นการมีส่วนร่วม- ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมแผน ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม - มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง และผู้แทนประชาคมจาก หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลห้วยยาง ผู้ใหญ่บ้าน

ผลจากการมีส่วนร่วม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง และผู้แทนประชาคมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมพิจารณา “ร่าง” เพิ่มเติมแผน ฉบับที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยยาง โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน**

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมแผน ฉบับที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยยาง เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้แจ้งสภาท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

## รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมการประชุมสภาเทศบาล ตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น



**ประเด็นการมีส่วนร่วม** - เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อร่วมรับฟัง และนำเสนอปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอให้สภาเทศบาลตำบลห้วยยาง พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

**สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม** - มีบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย กำนันตำบลห้วยยาง ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดที่ ๙ หมู่บ้าน , ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง , หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกบ่าหลวง , ผู้อำนวยการ รพ.สต. จำนวน ๒ แห่ง , หัวหน้าตุ๋ยามประจำตำบลห้วยยาง

**ผลจากการมีส่วนร่วม** ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการเสนอปัญหา ในแต่ละหน่วยงานและแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำเสนอให้มีการนำไปบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลห้วยยาง เพื่อให้เทศบาลฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

- เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้มีการนำปัญหาในแต่ละหน่วยงาน/หมู่บ้าน ไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้แจ้งสภาท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป